

## คำอธิบายและตัวอย่าง

### ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.4/ว ๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 2558)

#### หลักเกณฑ์

“ข้อ 1.2 ต้องมีภาระงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) ภาระงานการสอน ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. และต้องมีชั่วโมงสอนในวิชา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอ ตามที่กำหนดในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

สำหรับผู้ที่มีชั่วโมงสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่กำหนดในหลักสูตรน้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ แต่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นซึ่งสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เสนอขอในลักษณะบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้”

#### คำอธิบาย

1. การมีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ได้ให้ความเห็นชอบภาระงานขั้นต่ำของแต่ละส่วนราชการ ดังนี้

❖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศร 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553)

❖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศร 0206.3/3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553)

2. นอกจากผู้ขอรับการประเมินต้องมีภาระงานขั้นต่ำตามข้อ 1 แล้ว ยังต้องมีชั่วโมงสอนในวิชา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอขอตามที่กำหนดในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ด้วย

ตัวอย่างที่ 1 นางสาว ก. มีภาระงานสอนตามตารางสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชาเคมี 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงมีภาระงานขั้นต่ำตามที่กำหนด กรณีนี้ นางสาว ก. สามารถเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาเคมีก็ได้ แต่ไม่สามารถขอเลื่อนวิทยฐานะ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) เนื่องจากมีชั่วโมงสอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตัวอย่างที่ 2 นาย ข. ทำการสอนระดับ ปวช. มีภาระงานขั้นต่ำตามที่กำหนด ทำการสอนเป็นรายวิชา ในสาขาเครื่องกล โดยแต่ละรายวิชาที่ทำการสอนไม่มีรายวิชาใดที่มี ชั่วโมงสอนถึง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่น สอนวิชาเครื่องยนต์เล็ก 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วิชาไฟฟ้ารถยนต์ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นต้น กรณีนี้สามารถนำชั่วโมงสอนในวิชาเครื่องยนต์เล็กและวิชาไฟฟ้ารถยนต์ มาับรวมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อขอลื่อนวิทยฐานะในสาขาเครื่องกลได้

3. กรณีผู้ที่มีภาระงานขั้นต่ำตามที่กำหนด โดยมีชั่วโมงสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ซึ่งสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เสนอขอ ในลักษณะบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเจตนาารมณ์เพื่อให้ครูที่ทำการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เป็นครูประจำชั้นและสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในทุกวิชา ที่ทำการสอน ในลักษณะบูรณาการ ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับ ลักษณะการปฏิบัติงานจริง และจะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวอย่างที่ 3 นาย ค. ทำการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีภาระงานขั้นต่ำตามที่กำหนด โดยปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ไม่มี กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่มีชั่วโมงสอนครบ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีนี้ต้องเสนอขอในลักษณะบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่สามารถเสนอขอในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งได้ เช่น อาจบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระแกนกลางที่สอน เรื่อง สิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มสมุนไพร นำมาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ประโยค วลี คำอุปมา-อุปมัย เป็นต้น

---